
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมหาราช   

สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  (คร้ังที ่1)   ประจาํป   2563 
เม่ือวันที่     29  พฤษภาคม    พ.ศ.  2563 
ณ   หองประชมุสภาเทศบาลตําบลมหาราช 

เร่ิมประชุมเวลา   13.30 น.   เลกิประชุมเวลา  …15.00...น.      
ผูมาประชุม     
  

ลําดบั ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1. นายนิมิต เฉลยอาจ ประธานสภาเทศบาล นิมิต เฉลยอาจ 

2. นายมาโนช พันธสายหยุด รองประธานสภาเทศบาล มาโนช พันธสายหยุด 

3. นายละมอม อภิวันท สมาชิกสภาเทศบาล ละมอม อภิวันท 

4. นายหาญ เฉลิมศรี สมาชิกสภาเทศบาล หาญ เฉลิมศร ี

5. นางสุกัญญา ศรีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล สุกัญญา ศรีสกุล 

6. นายประเสริฐ พวงผจง สมาชิกสภาเทศบาล ประเสริฐ พวงผจง 

7. นายสมพงษ กรถีาวร สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ กรถีาวร 

8. นายปรีชา ผดุงฤกษ สมาชิกสภาเทศบาล ปรีชา ผดุงฤกษ 

9. นางบุญเรือน แจงเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล บุญเรือน แจงเจริญ 

10. พ.ต.ท.เพ็ญ สุขศิลป สมาชิกสภาเทศบาล พ.ต.ท.เพ็ญ สุขศิลป 

11. นางน้ําแวว กิตติภักดีกุล สมาชิกสภาเทศบาล น้ําแวว กิตติภักดีกุล 

12. นางปภาดา จีระดิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล ปภาดา จีระดิษฐ 

13. ส.ต.ท.สวัสดิ ์ ไทยธะนง ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ส.ต.ท.สวัสดิ ์ ไทยธะนง 
 

ผูเขารวมประชมุ 
ลําดับ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายละเมียด เขียววิมล นายกเทศมนตรตีําบลมหาราช ละเมียด เขียววิมล 

2 นายวิชัย เฉลยจิตร รองนายกเทศมนตรีตําบลมหาราช วิชัย เฉลยจิตร 

3 นางสาวประภัสสร โฉมบุตร รองนายกเทศมนตรีตําบลมหาราช ประภัสสร โฉมบุตร 
4 นายวัฒนา แตงชาต ิ เลขานุการนายกเทศมนตร ี วัฒนา แตงชาต ิ
5 นางจุฑาทิพ เฉลิมชีพ ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี จุฑาทิพ เฉลิมชีพ 
6 นายเทพรังสรร พันอุไร รองปลัดเทศบาล เทพรังสรร พันอุไร 
7 นางวันเพญ็ คําโต ผูอํานวยการกองคลัง วันเพ็ญ คําโต 
8 นายจรินทร ฉิมพสุทธิ ์ รก.หัวหนากองชาง จรินทร ฉิมพสุทธิ ์

9 นางจารุภา พรหมเทา หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป(กองคลัง) -  
10 นางรตริส อินทรสุวรรณ หัวหนาฝายธรุการ(สป.) -  
11 น.ส.ปาลิน ี บุญสง หัวหนาฝายอํานวยการ ปาลินี บุญสง 

12 น.ส.ประภา ธรรมโสภณบวร หัวหนาฝายปกครอง ประภา ธรรมโสภณบวร 
13 นางสุนันทา พัฒนะ หัวหนาฝายสวัสดิการสังคม -  

14 นายชาญชัย   ดัดถุยาวัตร แทนผูอํานวยการกองการศึกษา ชาญชัย   ดัดถุยาวัตร 

15 นางวลัยพร คงเจรญิ จพง.ธุรการ วลัยพร คงเจรญิ 

16 น.ส.วิไลลักษณ ธัญญวรรณ ผช.จนท.ธุรการ วิไลลักษณ ธัญญวรรณ 

17 น.ส.วนิดา แตงชาต ิ ผช.จนท.ธุรการ วนิดา แตงชาต ิ
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เปดประชุมเวลา  13.30  น. 
 

     เมื่อถึงเวลา   เลขานุการเชิญสมาชิกเขาทีป่ระชุม นับองคประชุมครบองคประชุมจึงไดดําเนินการ
ประชุม  โดยมนีายนิมิต   เฉลยอาจ   ประธานสภาเทศบาลตําบลมหาราช  เปนประธานในที่ประชุม   ไดดําเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ 1    เรื่องทีป่ระธานแจงใหทราบ   

-  ไมม ี
    
ระเบยีบวาระที่ 2 การรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครัง้ที่ผานมา  

   1. การประชุมสมัยสามญั  สมัยที่หน่ึง  ประจําป  2563  (ครั้งที่ 1 )  เมื่อวันที่   26   
กุมภาพันธ  2563 

ประธานฯ  -   ตามที่ไดสําเนาเอกสารไปใหสมาชิกกอนหนาน้ี   มสีมาชิกทานใด ประสงคจะแกไข 
   เพ่ิมเติมอีกหรือไม 
สมาชิกสภาฯ -   ไมม ี
ประธานฯ -   ถาไมมสีมาชิกทานใดประสงคจะแกไขเพ่ิมเติม  ขอมติรบัรองดวยครับ ทานผูใดเห็น

ควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  ขอไดโปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม - ยกมือขึ้น   10  คน   งดออกเสียง 1  คน  (ประธานฯ) 
 มติ   รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง ขอเสนอหรือญตัตดิวนของผูบรหิารเทศบาลตาํบลมหาราช 
3.1  ขออนุมัติจายขาดเงนิสะสมประจําป 2563 เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรบั

 ผลกระทบจากมาตรการปองกันและแกไขปญหาโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 (โควิด 19) 

ประธานฯ  -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดดวยครับ     

นายกเทศมนตรี  -  เรียนทานประธานฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมหาราชและทานผูมีเกียรติทุกทาน 
ตามท่ีเกิดวิกฤติการการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่แพรกระจายและ

 สงผลกระทบตอชีวิตของประชาชนเปนวงกวาง  จนทางรัฐบาลตองต้ังมาตรการตางๆ ขึ้น 
 มากมาย  ทั้งน้ีเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการระบาดของเช้ือโรคดังกลาว  ทําใหมีผู
 ไดรับผลกระทบจากมาตรการดังกลาวเปนจํานวนมาก และทางรัฐบาลไดมีการจายเงิน
 เยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบในดานตางๆ  เชน  ดานการประกอบอาชีพทั่วไป 
 การเกษตรกรรม  การเลิกจางงาน/ลดคาจาง  ไปแลวน้ัน 

      ทางกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือแจงซักซอมแนวทางการปฏิบัติในการใชจาย
 งบประมาณในการใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ใน
 กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยใหดําเนินการตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อปท. 
 พ.ศ. 2560 โดยใหจายจากงบกลาง ประเภท เงินสํารองจายและหมวดอ่ืน ๆที่เกี่ยวของ 
 หรือจายจากเงินสะสมที่กระทรวงมหาดไทยไดอนุมัติยกเวนการใชจาย   หรือโอนอาจ
 งบประมาณไปต้ัง จายเปนคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว 

 และจากหนังสอืตอบขอหารือของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นแจงวา องคกร
 ปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนา 
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คุณภาพชีวิตไดในกรณีที่ไดรบัการเยียวยาจากรัฐบาลแลว  แตยังไดรับความเดือดรอนอยู 

 โดยไมถือวาเปนการซ้ําซอน  แตตองมีคุณสมบัติตามที่เทศบาลฯไดประกาศไวแลว  ในการ
 ใหความชวยเหลือครั้งน้ีทางเทศบาลจะชวยเหลือเปนรายครอบครัว  ในเบ้ืองตนคาดวาจะ
 ชวยเหลือเปนเงินครัวเรือนละไมเกิน 2,000.- บาท   จํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตาม
 ทะเบียนราษฎร  1,417  ครัวเรือน รวมเปนเงินทั้งสิ้น  2,834,000.- บาท  ซึ่งจํานวน
 เงินดังกลาวอาจจะไมไดจายหมดทั้งจํานวนขึ้นอยูกับครัวเรือนที่ไดรับความเดือดรอนที่เขา
 หลักเกณฑที่กาํหนด  แตตองขออนุมัติไวเต็มจํานวนกอนหากเหลือจายก็ตกเปนเงินสะสม
 เหมือนเดิม 

     เน่ืองดวยเทศบาลฯ ไมไดต้ังงบประมาณในการดําเนินการดังกลาวไว  จึงจําเปนขอ
 อนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป 2563 เพ่ือชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
 มาตรการปองกันและแกไขปญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19  จํานวน
 2,834,000.- บาท 

ประธานฯ  -  มีผูใดจะขออภิปรายหรือไม 
พตท.เพ็ญ สุขศิลป -  จายหมดทุกครัวหรือไม 
นายกเทศมนตรี  -  ทุกครัวเรือนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ประกาศครบั    
ประธานฯ  - ตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดช้ีแจงไปแลว  มผีูใดจะขออภิปรายอีกหรือไม  
ที่ประชุม  - ไมม ี
ประธานฯ            - ถาไมมีสมาชิกทานใดประสงคอภิปรายหรือเสนอเปนอยางอ่ืนแตอยางใด  ผมขอมติ 

ที่ประชุม   สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  ประจําป 2563 จํานวน
 เงิน 2,834,000.-  บาท ไดโปรดยกมือ 

ที่ประชุม            29-  ยกมือ  10  คน   งดออกเสียง  1  คน  (ประธานฯ) 
 มต ิ   เปนเอกฉันท   อนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป   2563  ได 
 
   3.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองชาง) 
ประธาน ฯ  - ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจง 
นายกเทศมนตรี  -    ตามท่ีเทศบาลตําบลมหาราชไดต้ังงบประมาณรายจาย   ประจําป  พ.ศ.  2563   เพ่ือสมทบ 

   โครงการ กอสรางอาคารเอนกประสงคทีข่อรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจงัหวัด 
   พระนครศรีอยุธยา   ไวจํานวน   500,000. บาท ไปแลวนั้น   เนือ่งจากทางเทศบาลฯ ไดiรับแจง 
   จาก อบจ.วาไดทําการปรับปรุงแบบแปลนและปรับงบประมาณใหเหมาะสม โดยจะดําเนินการใหไดใน
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  และทางเทศบาล ฯ ไมตองจายเงินสมทบใหแลว  จึงทําใหงบประมาณสวน
   นี้ไมมีความจําเปนตองใชจาย  จึงเห็นควรใหโอนงบประมาณไปใชในโครงการอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปน 
   ตอไป   สําหรับรายละเอียดการโอนฯ ขอใหนายชางโยธาเปนผูชี้แจง 
นายจรินทร ฉิมพสุทธิ์ -  เนื่องจากโครงการท่ีจะขอโอนงบประมาณไปตั้งจาย   เปนโครงการมราไมไดตั้งงบประมาณไวในป  

   2563  ถือวาเปนโครงการใหม จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม ดังน้ี 
   โอนลด       กองชาง               แผนงาน    เคหะและชุมชน 
   งาน         ไฟฟาและถนน          หมวด       คาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง 
   ประเภท    อาคารตางๆ 
        1) สมทบโครงการกอสรางกอสรางอาคารเอนกประสงคทีข่อรบัการสนับสนุนจาก  
   อบจ. พระนครศรีอยุธยา   จํานวน   450,000. บาท 

   โอนเพิ่ม  (ตั้งจายเปนรายการใหม)  กองชาง  แผนงาน    เคหะและชุมชน  
   งาน        ไฟฟาและถนน        หมวด       คาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง 
   ประเภท   คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
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         1)  ซอมแซมถนนลูกรังจากคันคลองสามงามไปหนองขี้นก    ม.1  ต.หวัไผ  จํานวน 
   250,000.- บาท 
          2)  ซอมแซมถนนลูกรังจากบานไทไปคันคลองบางปลาซา  ม.4  ต.มหาราช   จํานวน 
   200,000.-  บาท 
     รวมท้ังสิ้น    450,000.-   บาท 

เลขานุการฯ  -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวธิีการงบประมาณขององคการปกครองสวนทองถิ่น  
  พ.ศ.2541 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)  หมวด 4  ขอ 27  การโอนงบประมาณ
  รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ทีด่ินและส่ิงกอสรางทีท่ําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
  โอนไปต้ังจายรายการใหม   ใหเปนอํานาจอนมุัติของสภาทองถิ่น   ดังนั้น จึงขอใหสภาเทศบาล
  ตําบลมหาราชไดพิจารณาอนุมตัิ 

ประธานฯ - ตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดช้ีแจงรายละเอียด การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  2563  น้ัน   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมขอเชิญ
ครับ 

นายปรีชา  ผดุงฤกษ - 1. หากมีงบประมาณคงเหลือ  ผมขอเสนอใหปรับปรุงศาลายุวเกษตรกร  หมูที่ 3   
   ตําบลหัวไผ  เน่ืองจากไมมีไฟฟาใชจะขอใหชวยติดต้ังมิเตอรไฟฟาใหดวย 
     2. ใหชวยตัดกิ่งไมตามริมถนนใหบอยขึ้น เน่ืองจากชวงน้ีตนไมโตเร็วมาก 
    3. คอสะพานเทพหัสดินฯ ชํารุดมาก เกรงวาจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได 
    4. ขอทราบหลักเกณฑการประเมินคาความเสียหายในกรณีที่มีผูประสบสาธารณภัย  วา
   เพียงพอกับการซอมแซมหรือไม 
นายกเทศมนตรี  - 1. การขอมิเตอรไฟฟาทางเทศบาลจะดําเนินการใหครับ 
     2. สําหรับการตัดกิ่งไม ชวงน้ีทางกองชางไดออกไปตัดใหทุกวันอยูแลว แตตองสลับไปใน 
   แตละพ้ืนที่   
    3. เรื่องการซอมแซมคอสะพานเด๋ียวจะขอช้ีแจงในวาระอ่ืนนะครับ 
    4. การประเมนิความคาเสียหายฯ ทางกองชางจะประเมินตามหลักเกณฑและระเบียบ 
   วิธีการในการประมาณราคา ซึ่งเปนหลักเกณฑโดยเฉพาะของงานกอสราง 
นายจรินทร ฉิมพสุทธิ์ - ในการประเมนิคาความเสียหาย เราจะคิดเฉพาะสวนที่เปนที่อยูอาศัย ไมรวมโรงรถ รัว้ 
   บาน หรือโรงเรือนอ่ืนๆ  โดยทางเราจะลงไปตรวจสอบความเสียหายจริงที่เกิดขึ้น  หากมี
   สวนใดที ่เสียหายเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ผูประสบเหตุแจงไว  และอาจเปนอันตรายตอผู 
   อยูอาศัยเราก็จะประเมินชวยเหลือเพ่ิมเติมให   โดยใชราคากลางวัสดุของพาณิชยจังหวัด
   ในขณะน้ันเปนเกณฑ  นอกจากน้ียังตองใหคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนระดับอําเภอ
   เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ   วาควรจะใหความชวยเหลือในแตละรายเปนเงินจํานวน
   เทาไร  จึงจะเบิกจายไดครับ 
ประธานฯ  - มผีูใดจะขออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
ที่ประชุม  -   ไมมี 
ประธานฯ                  -  เมื่อไมมีผูใดอภิปรายผมขอมติที่ประชุมดวย   ผูใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณ

ดังกลาว    ขอไดโปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม            29-  ยกมือ  10  คน   งดออกเสียง  1  คน  (ประธานฯ) 
  
  มต ิ  อนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ได 
 

ระเบยีบวาระที่ 4   - เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
    -   ไมม ี  -   
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ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานฯ  - มสีมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม  เชิญครับ 
นายกเทศมนตรี  ขอแจงผลการดําเนินงานเปนขอๆ ดังน้ีนะครับ 

1. ไดรับทราบวาทางองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะขออนุมัติจายขาด
เงินสะสมเพ่ือซอมแซมถนนสาย 7 จากวัดไก ถึงคอสะพานเทพหัสดินทรฯ คงจะ
ดําเนินการไดในเร็วๆ น้ี 

2. ถนนสายหนองหมอ ทางอบจ.ไดเริ่มดําเนินการแลว 
3. ถนนหิรัญกิจ หมูที่ 6 ตําบลหัวไผ  ทีข่องบซอมแซมจากอบจ. ไดดําเนินการเสร็จแลว  

สวนเขื่อนปองกันตลิ่งพังคาดวาจะดําเนินการในปน้ี 
4. ถนนหมูที่ 1 ตําบลหัวไผ (หนารีสอรท) ไดดําเนินการแลว 
5. ประปาหมูที่ 4 ตําบลมหาราช กําลังดําเนินการอยู 

พ.ต.ท.เพ็ญ สุขศิลป - ถนนหมูที่ 6 ตําบลหัวไผ ยังไมไดลงไหลทางนะครับ      

นายกเทศมนตรี  - เด่ียวทางผูรับจางคงจะลงลูกรังใหนะครบั       
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานฯ  - มสีมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม 
ที่ประชุม  - ไมมผีูใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก 
ประธานฯ  - เมื่อไมมสีมาชิกทานใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก   ขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลามาประชุมใน

 วันน้ี  และขอปดการประชุม                                       
    

                    เลิกประชุมเวลา   15 .00    น.  

    ลงช่ือ      วลัยพร     คงเจรญิ          ผูจดรายงานการประชุม 
               (นางวลัยพร    คงเจริญ) 
                              เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

ลงช่ือ  สิบตํารวจโทสวัสด์ิ   ไทยธะนง   ผูตรวจรายงาน 
                  (สวัสด์ิ      ไทยธะนง) 
                                   ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ   
                   
              ตรวจแลวถูกตอง 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงช่ือ         มาโนช   พันธสายหยุด   ประธานกรรมการ 
           (นายมาโนช   พันธสายหยุด) 
ลงช่ือ        ปรีชา     ผดุงฤกษ        กรรมการ                                              ทราบ 
           (นายปรีชา   ผดุงฤกษ)                                นิมิต     เฉลยอาจ 
ลงช่ือ       ประเสริฐ      พวงผจง    กรรมการ                                   (นายนิมิต     เฉลยอาจ) 
           (นายประเสริฐ   พวงผจง)        ประธานสภาเทศบาลตําบลมหาราช 
           
                     

                                                                                         สาํเนาถูกตอง 
   
                 (นางวลัยพร    คงเจริญ)                                                                                             
             เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
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